

BÁO CÁO THAM LUẬN

tại “Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra; tập huấn, hướng dẫn về công tác thanh tra, kiểm tra năm 2024 của ngành Tài nguyên và Môi trường ”

Nội dung: *Kết quả thanh tra, kiểm tra lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định*

Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Bình Định, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định đã tập trung tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành các văn bản, quy định, cơ chế chính sách có liên quan nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh góp phần thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng về định hướng chiến lược địa chất khoáng sản (Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản), cụ thể hóa các quy định của Luật Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành theo phân cấp (Chỉ thị về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh).

Phối hợp với các cơ quan, địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện, tố giác với chính quyền địa phương về các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản, vận động người dân có cam kết không cho khai thác đất thuộc quyền sử dụng đất của mình khi chưa được UBND tỉnh cho phép. Phối hợp với Công an tỉnh tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp ký cam kết không vận chuyển khoáng sản quá khổ, quá tải; phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản vận chuyển quá khổ, quá tải theo quy định.

Nâng cao vai trò công tác tham mưu, tổ chức thực hiện tốt việc cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và văn bản, quy định của UBND tỉnh. Việc cấp phép hoạt động khoáng sản, vật liệu xây dựng ngoài tuân thủ quy định pháp luật (Luật Khoáng sản, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản), còn thực hiện lấy ý kiến địa phương và các ngành liên quan, có sự tham vấn cộng đồng dân cư nơi có mỏ khoáng sản để lập hồ sơ môi trường trước khi trình UBND tỉnh cấp phép khai thác; đồng thời căn cứ tình hình thực tế nhu cầu khoáng sản tại địa phương, phù hợp với quy hoạch khoáng sản, vừa đảm bảo phát triển công nghiệp khai khoáng vừa bảo đảm an ninh, quốc

phòng, bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan, di tích lịch sử, văn hoá; bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 144 Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực, hoạt động tập trung 04 loại khoáng sản chính là đá xây dựng, đá khối làm đá ốp lát, cát xây dựng và đất san lấp. Trong đó, 138 Giấy phép do UBND tỉnh cấp và 06 Giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

Năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân (định kỳ, thường xuyên và đột xuất) để tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2023, tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tiếp nhận tại Sở Tài nguyên và Môi trường có chiều hướng tăng, tổng số đơn thư, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong kỳ là 417 (tăng 112,7% so với cùng kỳ năm 2022), trong đó hơn 96% đơn thư, vụ việc tiếp nhận có nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong lĩnh vực đất đai (4% còn lại trong lĩnh vực khoáng sản, bảo vệ môi trường). Sở Tài nguyên và Môi trường đã kịp thời thành lập Tổ xác minh để kiểm tra, xác minh, kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo đề xuất UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, công dân theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế. Một số vụ việc khiếu kiện về đất đai có tính chất phức tạp, Sở đã phối hợp tốt với các ngành, địa phương liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh giải quyết dứt điểm.

Trong lĩnh vực khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hậu kiểm, xem xét trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng khoáng sản và các hoạt động liên quan đến địa chất, khoáng sản, công nghiệp khai khoáng. Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập các Tổ kiểm tra liên ngành (theo Kế hoạch đã được phê duyệt hoặc đột xuất khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, khi phát sinh đơn thư hoặc phản ánh, kiến nghị của báo chí...) và tiến hành kiểm tra các điểm mỏ về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kịp thời kiểm tra phát hiện, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, trình Người có thẩm quyền ban hành 11 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 01 Quyết định; Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành 10 Quyết định), với tổng mức tiền phạt là 940.000.000 đồng. Các tổ chức bị xử phạt đã nghiêm túc chấp hành Quyết định xử phạt.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu GIS trong việc thực hiện quản lý hoạt động khoáng sản; đồng thời triển khai Hệ thống phần mềm giám sát khai thác khoáng sản (có chức năng đếm số lượt xe) thông qua hệ thống camera được kết nối từ camera tại các khu vực khai thác của các doanh nghiệp đến các cơ quan chức năng nhằm phục vụ công tác quản lý, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp khai thác vượt công suất, khai thác vào ban đêm.

Phối hợp với Cục Thuế tỉnh thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý đối với việc kê khai, nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản; tổ chức kiểm tra, đối chiếu sản lượng khai thác thực tế và sản lượng kê khai nộp thuế; truy thu các loại thuế, phí và các khoản nợ thuế đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản; xử lý nghiêm các doanh nghiệp kê khai thiếu trung thực, gian lận trong kê khai nộp thuế; tăng cường chống thất thu ngân sách nhà nước từ hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Các ngành và chính quyền địa phương, lực lượng phòng chống tội phạm trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm; trách nhiệm quản lý của các ngành và địa phương được tăng cường; trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của chính quyền địa phương được phân cấp, phân quyền rõ ràng; tình hình hoạt động khoáng sản ngày càng đi vào nề nếp; phần lớn các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản tuân thủ các quy định pháp luật; tình hình khai thác khoáng sản trái phép được kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh, qua đó đã hạn chế tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản. Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép khoáng sản; tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản; kiểm tra hoạt động nạo vét, khơi thông luồng trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về khoáng sản trong quần chúng nhân dân. Vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phát hiện tố giác các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này để tham mưu xử lý theo đúng quy định pháp luật./.